



ประกาศจังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง กำหนดเขตควบคุมไฟฟ้าและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมไฟฟ้าในเขตป่าไม้

ด้วยในช่วงฤดูแล้งระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนของทุกปี มักจะเกิดไฟฟ้าขึ้นเป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตป่าสงวนแห่งชาติ และเขตป่าไม้ ทำความเสียหายแก่ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างต่อเนื่อง ทำให้รัฐต้องสูญเสียงบประมาณในการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ และยานพาหนะเข้าระงับดับไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก สาเหตุประการหนึ่งเกิดจากการเผา เพื่อเก็บหาของป่า ล่าสัตว์ และกำจัดวัชพืชในที่ดินทำกินของเกษตรกรที่อยู่ใกล้พื้นที่ป่า เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกโดยไม่มีมาตรการควบคุม ส่งผลให้ไฟลุกลามเข้าไปติดป่ากลายเป็น ไฟป่า

ฉะนั้น จึงกำหนดให้พื้นที่ทุกหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็น “เขตควบคุมไฟฟ้า” และกำหนดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมไฟฟ้าในเขตป่าไม้ ดังนี้

๑. ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตป่าสงวนแห่งชาติ และเขตป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ห้ามมิให้ผู้ใดทำให้เกิดไฟทุกชนิด

๒. ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตป่าสงวนแห่งชาติ และเขตป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ เพื่อเก็บหาของป่า ล่าสัตว์ หรือกำจัดวัชพืช โดยใช้ไฟอย่างเด็ดขาด

๓. การดำเนินการเพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการ สามารถดำเนินการได้โดยต้องประสานเจ้าหน้าที่หน่วยงานควบคุมไฟฟ้าในพื้นที่ เพื่อดำเนินการร่วมกันให้ถูกต้องตามหลักวิชาการโดยต้องแจ้งพิกัดการดำเนินงาน รายงานศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอำเภอท้องที่เพื่อรวบรวมรายงานจังหวัด

๔. การจัดทำแนวกันไฟให้ดำเนินการในทุกพื้นที่ที่มีเขตติดกับป่า โดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง และต้องจัดทำแนวกันไฟให้มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๘ เมตรตลอดแนว พร้อมระบุพิกัดแนวกันไฟ

๕. ในเขตป่าไม้ ราษฎรต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการดับไฟฟ้าในกรณีที่เกิดไฟป่าในกรณีที่เกิดไฟป่า ร้องขอ และหากพบเห็นไฟไหม้ป่าบริเวณใด ให้ช่วยกันดับเสียแต่ต้น เพื่อไม่ให้ไฟป่าขยายออกเป็นวงกว้าง หากไฟป่ารุนแรงไม่สามารถดับได้ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่หน่วยควบคุมไฟฟ้าในพื้นที่ที่อยู่ใกล้ที่สุด เพื่อสั่งเจ้าหน้าที่เข้าระงับดับไฟฟ้าทันที หรือ โทรแจ้งที่ศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๓๑๑-๒๗๒๕ เพื่อแจ้งเหตุให้ศูนย์อำนวยการสั่งการระดับตำบล ระดับอำเภอทราบเพื่อดำเนินการ หรือแจ้งเหตุให้หน่วยงานดังต่อไปนี้